

แบบบันทึกกิจกรรม PLC โรงเรียนบ้านดอนรูป

วัน/เดือน/ปี 12 มกราคม 2564

ผู้นาง ผู้อำนวยการอภิเดช จิตรมุง


(Knowledge Vision – KV) เรื่อง การจัดการเรียนแบบ On Hand

ในสถานการณ์ที่อาจจะมีการหยุดเรียนยาวนาน การใช้ใบงานในระบบ On Hand จะต้องปรับเปลี่ยนไป โดยบทบาทของครูต้องเปลี่ยนไป ผู้ปกครองต้องเป็นครู ส่วนครูต้องคิดวางแผนจัดการเรียนการสอน เช่น ใช้บ้านเป็นโจทย์ในการออกแบบการเรียนการสอน ครูจะต้องวิเคราะห์ตัวชี้วัด แล้วออกแบบใบงานให้ผู้ปกครองไปสอนนักเรียนและส่งต่อไปยัง การวัดผลประเมินผล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing - KS)	แก่นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Assets – KA)
<p>ผอ. เสนอ Sime Tue ทรู เรียนออนไลน์ ให้เข้าเว็บไซต์ เพราะทรู เขามีโครงการแจกซิมฟรี พร้อมเน็ต สำหรับเด็ก เรียนออนไลน์</p>	<p>1.ให้มี On Demand อัปเดตคลิปส่งไปในไลน์ ใบความรู้ผ่านทางไลน์</p> <p>2.มีการแบ่งกลุ่มเด็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกลุ่มเข้าถึงออนไลน์ - เป็นกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงออนไลน์ มีใบงาน - เป็นกลุ่มเข้าถึงแต่ไม่ใช้เวลา มีใบงาน <p>แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยการสำรวจ</p> <p>3.ให้มี On Hand นำไปสู่ แผนวัด ตอบตัวชี้วัดได้หมด ทำให้ทราบว่าต้องมีใบงานที่ขึ้น ต้องทราบว่ามีการชี้วัด และเด็กสามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดให้ได้ ครูต้องสอนให้บรรลุ สอนไม่เยอะแต่บรรลุให้ตรงตามตัวชี้วัด</p> <p>สอบเก็บที่คะแนน ⇨ แต่ละตัวชี้วัด</p> <p>งานเก็บที่คะแนน ⇨ แต่ละตัวชี้วัด</p>
<p>ครูนันทนา ทำเป็น PowerPoint แล้วบันทึกเป็นวิดีโอ ส่งในไลน์ ผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองเปิดให้เด็กดู ศึกษาเรียนรู้</p>	
<p>ครูจริญญา ส่งลิงค์จากยูทูปให้ในไลน์ผู้ปกครอง เป็นการอ่านออกเขียนได้</p>	
<p>ครูอรอุมา ใช้กับชีวิตประจำวัน เช่น อุปกรณ์ในห้องครัว และทำเป็น PowerPoint และให้ผู้ปกครองอัดวิดีโอ ส่งกลับมาหาครู</p>	
<p>ครูพิมพ์ิศา กิจกรรมเคลื่อนไหว ถ่ายคลิป เดินตาม กิจกรรมสร้างสรรค์ ปั้นดินน้ำมัน กิจกรรม การคิดเลข เขียนพยัญชนะ</p>	

<p>ครูพงศ์วิวัฒน์ ทำ PowerPoint ในงาน ร้อยละ กำไรขาดทุน ให้ทำ บันทึกรายรับรายจ่าย เงินคงเหลือ</p>	
<p>ครูฤทัยพร เรื่องภัยพิบัติ ให้ไปหาว่า เกาะสมุยเคยถูกภัยพิบัติ ธรรมชาติอะไรบ้าง ป.4 ให้เด็กทำสร้างแบบจำลอง ให้ใบงานเด็กไป ครูอัดคลิปวีดีโอส่ง ป.5 ครูอัดคลิป เขียนกระดาน ส่งทางไลน์ Learning By Doing</p>	
<p>ครูดลพร ให้ทำสมุดบันทึกความดีในรายวิชาสังคม ใช้บ้านเป็นบทเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ ทำคลิปวีดีโอ ลงลิงค์ในยูทูป ส่งทางไลน์</p>	
<p>ครูเกตุกนก กิจกรรม ช่วยกันเก็บของผู้ปกครอง ให้เด็กรู้จักการ เก็บของที่ถูกต้องวิธี</p>	
<p>ครูอุไรวรรณ อัดคลิปวีดีโอ สระไทย ส่งให้ผู้ปกครองในไลน์และให้ ผู้ปกครองอัดคลิปที่เด็กฝึก ส่งกลับมา</p>	

ลงชื่อ ศิรินทรา ทองศรี ผู้บันทึก
(นางสาวศิรินทรา ทองศรี)

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรูป
(นายอภิเดช จิตรมุง)